

# หัวใจเยาวุคเปิดหลักสูตรผู้นำไทย-จีน

โพสต์ทูเดย์ - มหาวิทยาลัยหัวใจเยาวุค ตลาดการศึกษา เปิดหลักสูตรวิทยาการ ผู้นำไทย-จีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจจีน

นายอรรณู เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยหัวใจเยาวุคเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีน มีการเติบโตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งยังมีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ที่รวดเร็วมาจาก จากนโยบาย 1 Belt 1 Road ของจีนที่ต้องการฟื้นและขยายการค้าการลงทุนออกไปตามแนวเส้นทางสายไหมเก่า จึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาประเทศของจีน เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวใจเยาวุค จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาของประเทศจีน

“หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นเรียนรู้ผ่าน 3 แกนหลัก คือ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อเรียนรู้ถึงอดีต ปัจจุบัน และมองเห็นอนาคตของจีนในทุกด้านและการพัฒนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของ 2 ประเทศผ่านเครือข่ายคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ โดยแต่ละสถาบันจะมีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งจากไทยและจีน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้” นาย

อรรณู กล่าว

สำหรับวิทยาการในหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีน เช่น ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายหลู่เจี้ยน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีต รองนายกรัฐมนตรี นายวิบูลย์ คุณกุล อดีต เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง ศ.พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคลังสมองจีนอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายจาง จวิน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาซัพพลายเออร์ทั่วโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป

ขณะที่หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน หรือ Thai-Chinese Leadership Studies (TCL) จะมีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-12 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

นายอรรณู กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากและมีการจองเข้ามามาก โดยผู้เข้ารับการศึกษาในรุ่นแรกนี้ ล้วนเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวงจีน เช่น พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร ทีเอสโก กรุ๊ป นายธนพล ศิริธนชัย ประธาน อำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ และนายสุรเชษฐ์ อัครเรืองอนันต์ ประธานกรรมการ บริษัท กันทนา กรุ๊ป ■